



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
และประเมินด้านผลงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น และประเมิน
ด้านผลงานของผู้สมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อเข้ารับการ
ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง หากผู้สมัครคัดเลือกรายใดประสงค์จะทักท้วงประกาศนี้ ให้ทักท้วงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยทำเป็น
หนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทักท้วงภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ หากพ้นกำหนดนี้
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(สุพจน์ บุญยี่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๑๙๐๐๑	นางสาวทิพากร ชลธาร	

หมายเหตุ

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสวัสดิการ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

๒. นำเอกสารหลักฐานมาในวันดังกล่าว ประกอบด้วย

๒.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๓ แผนการนิเทศการศึกษา จำนวน ๕ ชุด

๒.๔ เอกสารการสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครูสถานศึกษา หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร ๑๖ พอยท์ จำนวน ๕ ชุด